
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน 

หลกัประกนัสุขภาพ 

   -เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกาํเนิด โฆษกประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ชี้แจงในที่ประชุม ครม. ว่า ในช่วงใกล้เลือกตั้งจะพบข้อมูลและความเหน็ของผู้ที่ครํ่า

หวอดในวงการการเมืองในโซเชียลมีเดีย   มนีักการเมืองบางคนโพสต์ข้อมูลในเฟซบุก๊เกี่ยวกบับัตรทองว่า รัฐบาล

พยายามแบ่งแยกคนจนกบัคนรวยออกจากกนั อาจจะศึกษาข้อมูลไม่ถ่องแท้ เพราะบัตรทองไม่ได้มีลักษณะแบบนั้น 

แต่มกีารรักษาเหมอืนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และเพ่ิมค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวในหลายโรคเพ่ือให้ครอบคลุมการ

รักษา หรือการเจบ็ป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมง กเ็ป็นสิ่งที่เพ่ิมมา  ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่แบ่งแยกคนจนและคนรวย 

รักษาพยาบาลในมาตรฐานเดยีวกนัและต้องการช่วยเหลือผู้มรีายได้น้อย เพ่ือพยุงให้มรีายได้พอจะดูแลตวัเองได้ โดย

รัฐบาลพยายามหลีกเล่ียงการใช้คาํที่ทาํให้เกดิความรู้สกึแบ่งแยก แต่นักการเมืองหาว่าสร้างบรรทดัฐาน นักการเมือง

ต่างหากที่หยิบคาํเหล่านี้มาเพ่ือหวังผลทางการเมอืง 

    นายกฯพดูเสมอว่าเราได้รับการยกย่องจากองคก์รต่างประเทศ ว่าสามารถดูแลสขุภาพประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่

มอีกีข้อคดิ คอื วันข้างหน้าเมื่อมกีารเลือกตั้งเกดิขึ้น รัฐบาลต่อไปอาจจะต้องคดิว่าถ้ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินทุกบาทกบั

การดูแลรักษาประชาชนทุกกรณี เป็นเร่ืองที่สุ่มเสี่ยง แต่เรายังไม่ทาํในตอนนี้  ต้องสร้างการรับรู้ ให้กบัประชาชนก่อน 

การร่วมจ่ายอาจเป็นแนวคิดในวันข้างหน้า จึงอยากให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมช้ีแจงประชาชนว่ารัฐบาลไม่เคยคิด

แบ่งแยกคนจนและคนรวย 

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มคนรักหลักประกนัสุขภาพ ออกมาเคล่ือนไหว กรณี ครม.มีมติอนุมัติร่าง 

พ.ร.บ.คกก.นโยบายสขุภาพแห่งชาต ิหรือซปุเปอร์บอร์ดสขุภาพแห่งชาติ โดย น.ส.กรรณิการ์ กจิติเวชกุล กรรมการ

หลักประกนัสขุภาพภาคประชาชน กล่าวว่า มติ ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวที่ สธ. เป็นผู้เสนอ ทั้งที่ขั้นตอนการ

สอบถามความเห็นจากหลายหน่วยงาน ได้มีการทักท้วงในเร่ืองของความซับซ้อนกับคณะกรรมการที่มีอยู่ และ

แม้กระทั่งตั้งข้อสังเกตว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าการมีกฎหมายฉบับนี้ จะทาํให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้ นอย่างไร 

กระบวนการรับฟังความเห็นที่ สธ.ผู้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ จัดขึ้นกท็าํแค่เป็นพิธีกรรมเท่านั้น ครม.ยังอนุมัติร่าง

กฎหมายนี้ ที่มีเป้าหมายเป็นซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพชาติ ยึดอาํนาจและกินรวบทุกบอร์ดสุขภาพ ทั้งยังเป็นการยึด

อาํนาจคนืจากประชาชน และให้ข้าราชการเป็นผู้ชี้ ขาดทุกอย่าง โครงสร้างคณะกรรมการม ี45 คน มปีระชาชนอยู่ในนี้

แค่ 3 คน ที่เหลือเป็นข้าราชการ วิชาชีพทางการแพทย์ แม้กระทั่งสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้า และกลาโหม 

คนกลุ่มนี้กต้็องพิทกัษ์ผลประโยชน์ของตวัเองและพวกพ้อง ไม่ได้พิทกัษ์ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 

   กรรมการในสภาหอการค้าที่ สธ.เลือกไปเป็นกรรมการนั้น มีตัวแทนจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสชัภัณฑห์รือพ

รีม่าอยู่ด้วย สมาคมนี้ เป็นตวัแทนของกลุ่มบริษัทยาข้ามชาต ิและที่ผ่านมามบีทบาทในการคดัค้านนโยบายด้านสขุภาพ

ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กบัประชาชนมาตลอดเท่ากบัว่ารัฐบาลนี้ จ้องทาํลายและจะยกเลิก 30 

ข่าวหุ้น  

คอลัมน์ทายท้าวิชาการ 

   -เสนอบทความ การที่รัฐบาลพยายามแยกคนจนออกมาสงเคราะห์ต่างหาก สะท้อนวิธคีิดแบบราชการ ซึ่งไม่พอใจ

สวัสดกิารถ้วนหน้า เพราะราชการไม่สามารถเข้าไปใช้ดุลพินิจใช้อาํนาจแยกแยะว่า ใครควรช่วยบ้าง จึงต้องมาย่ืนคาํ

ขอ แบบลงทะเบยีน ผ่านการพิจารณาตามกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆ ซึ่งการกล่ันกรองกไ็ม่ได้มีประสทิธภิาพ กาํหนด

แค่อายุ รายได้ เท่านั้น วิธคิดิแบบราชการมองว่าสวัสดิการถ้วนหน้าสิ้นเปลือง ต้องการระบบสงเคราะห์แบบราชการ 

รวมทั้งไม่เข้าใจระบบหลักประกันสขุภาพ ทาํให้ผู้คนไม่ไว้วางใจว่ามีการความต้องการใช้บัตรคนจนมาสอดไส้บัตร

ทอง เฉพาะผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ ที่เหลือต้องร่วมจ่ายในอัตราสูงขึ้ นๆ ต่อไป ขณะเดียวกันพยายามร้ือบอร์ด 

สปสช. แต่โดนค้าน จึงอ้อมกลับมาใช้กม.ซปุเปอร์บอร์ดสขุภาพ รวบสปสช.เข้าไปไว้ใต้อาํนาจบอร์ดราชการเป็นใหญ่ 

(แต่ไม่วายแซมตวัแทนบริษัทยา) 

โลกวันนี้   

คอลัมน์ ฉุก(ละหุก)คดิ 

   -เสนอบทความ คุณหญิงสดุารัตน์ โพสต์เฟซบุค๊ การที่รัฐบาลประกาศให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนรักษาฟรี ทั้งที่ในความ

เป็นจริงประชาชนทุกคนที่ได้รับบตัรทอง ได้รับการรักษาฟรีอยู่แล้วโดยไม่ได้แบ่งแยก รัฐบาลทหารทาํให้ผู้ถือบัตรคน

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่17 ตุลาคม 2561 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

:ยุคอภิสทิธิ์ชน จน กลายเป็นเร่ืองแบ่งแยกคนจนคนรวย ประเดน็ที่พูดกันมาตลอดในรัฐบาลทหารคือ การพยายามหาเสียงใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือ ท่านผู้นาํ จะได้สบืทอดอาํนาจต่อ เช่นเดียวกบับัตรคนจนที่พยายามเอาเร่ืองการรักษาฟรีไปหา

เสยีงอย่างผดิๆ แทนที่จะทาํให้ "คนไทยเท่าเทยีมกนั" เสยีงครหานินทาต่างๆ เพราะท่านผู้นาํ แสดงความอยากที่จะ

เล่นการเมืองและพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ ทั้งที่ยังมีอาํนาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดทั้งตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทาํอะไรกไ็ด้ไม่ผดิ 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยโพสต ์ ไทยรัฐ 

ไทยรัฐออนไลน ์

 

 

ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม ่

   -เสนอข่าว ภก.นิลสวุรรณ ลีลารัศม ีนายกสภาเภสชักรรม แถลงข่าวภายหลังประชุมสภาเภสชักรรม ว่า สภาฯ ได้

ทาํหนังสอืด่วนที่สดุถงึเลขาธกิารครม. และเลขาธกิาร อย. เพ่ือคัดค้านร่างพ.ร.บ.ยาฉบับเสนอเข้าครม.และแสดงให้

เห็นประเดน็ที่เป็นปัญหาและไม่เหมาะสม และหากร่างนี้ ผ่าน ครม. สภาฯ จะตามคัดค้านตลอดเส้นทางการออก

หมาย หากยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยาดังกล่าว ทั้งนี้  ประเดน็ที่มีความกังวลอย่างมาก ประเดน็แรก 

มาตรา 24(3) เปิดช่องให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจาก อย. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

สามารถจ่ายยาได้ ประเดน็ที่ 2 มาตรา 25(6) มีการแบ่งประเภทใบอนุญาตเกี่ยวกบัยา เป็นใบอนุญาตขายปลีกยา

แผนปัจจุบนัที่ไม่ใช่ยาที่จ่ายโดยเภสชักรหรือยาตามใบสั่งยา ซึ่งการที่อย.เปิดให้ผู้ที่ผ่านอบรมจ่ายยาได้ แสดงว่าอย.

กาํลังสร้างบุคคลกลุ่มใหม่ให้เปิดร้านขายยาได้ เพราะร้านขายยาประเภท ขย.2 หรือร้านขายยาที่ไม่มีเภสชักรเดิม มี

การกาํหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าจะสิ้นสุดเมื่อผู้รับอนุญาตเสียชีวิต จึงหวั่นว่าจะกลายเป็นร้านขายยาสะดวกซื้ อ จึง

ควรตัดมาตรา 24(3) และมาตรา 25(6) ออกไป และ ประเดน็ที่ 3 มาตรา 117 กาํหนดให้การขายยาที่จ่ายโดย

เภสชักร ต้องกระทาํโดยเภสชักร ณ สถานที่ที่กาํหนด เว้นแต่การจ่ายยาในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้าง

คนื ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งหมายถึงคลินิกเอกชน รวมถึงคลินิกประเภทการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่

ไม่มีแพทย์และเภสัชกร จะสามารถขายยาได้ด้วย จากเดิมที่มีการให้พยาบาลจ่ายยาได้เฉพาะในสถานพยาบาลรัฐ

เท่านั้น ซึ่งเดมิมาตรานี้ ไม่เคยมมีาก่อน จึงต้องแก้ไขหรือตดัออก 

     ภก.วรวิทย์ กติติวงศ์สนุทร อุปนายกสภาเภสชักรรม กล่าวว่า หากทาํให้ยาทั้งหมดอยู่ในร้านขายยาที่มเีภสชักร 

เมื่อประชาชนเกดิผลกระทบจากการจ่ายยา สภาฯ มีอาํนาจที่จะเข้าไปดาํเนินการตรวจสอบทางวิชาชีพกบัเภสชักรได้ 

แต่ยาที่ขายในร้านสะดวกซื้ อ สภาฯ ไม่มีอาํนาจเข้าไปดาํเนินการ จึงขอเรียกร้องให้ รมว.สธ. และเลขาธิการ อย. 

ชี้แจงเร่ืองนี้  โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 17 ต.ค.นี้  อย.จะมกีารชี้แจงประเดน็ต่างๆ ของร่าง พ.ร.บ.ยา 

ฐานเศรษฐกจิ    -เสนอบทความว่า กระแสต่อต้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... เกดิขึ้นอกีคร้ัง เมื่อมีข่าวสธ.เสนอร่างพ.ร.บ.ยา

ให้ครม.พิจารณาแล้ว โดยนายสุวิทย์ ธีรกุลชน นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด เปิดเผยว่า อยากให้มองปัญหา

ต่างๆ ให้รอบด้าน เนื่องจากทั่วโลกมกีารกาํหนดมาตรฐานของเภสชักรรมไว้แล้ว ว่ายาประเภทใดผู้บริโภคสามารถซื้อ

ได้เอง ยาประเภทใดต้องผ่านเภสชักร สิ่งสาํคญัอยากให้มองถงึผลกระทบกบัผู้บริโภคหากได้รับการจ่ายยาผิด เร่ืองนี้

เป็นเร่ืองละเอยีดอ่อนควรผ่านการประชุมร่วมกนัจากหลายๆ ฝ่ายก่อน เพราะส่งผลเสยีทั้งในด้านวิชาชีพของเภสชักร 

ผู้บริโภค รวมถงึร้านขายยา และเหมอืนเป็นการเปิดช่องว่างให้กบันายทุน หรือร้านสะดวกซื้อมากขึ้น 

   ด้าน นายจิระ วิภาสวงศ์ ประธานชมรมเภสชัสาธารณสขุจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาฉบับนี้ จะเปิด

ช่องให้ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มิใช่ยาที่ จ่ายโดยเภสัชกร หรือยาตามใบสั่งยา เกิดขึ้ นได้โดยไม่จํากัดจํานวน 

นอกจากนี้  ยังเปิดโอกาสให้บางวิชาชีพที่ไม่สามารถเปิดคลินิกได้มาเปิดร้านขายยาแทน 

    กรณีดังกล่าวส่งผลให้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะนอกจากมีร้านขายยาเอก็ซ์ต้าที่เปิด

จาํหน่ายยาแล้ว ล่าสุดเมื่อเดือน ส.ค. ยังได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ “ออลล์ เวลเนส” เพ่ือดาํเนินธุรกิจดูแลสขุภาพ

ให้กบัชุมชนด้วย 

 

มตชิน 

ผจก.ออนไลน ์

สาํนักข่าวไทย 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตบ้์านเมอืง 

แมงกะพรุน 

   -เสนอข่าว นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์นาํเจ้าหน้าที่กองสาธารณสขุและ

สิ่งแวดล้อม เกบ็ซากขยะกว่า 4 ตนั ตั้งแต่หน้าโรงแรมเซน็ทาราแกรนดบ์ชีรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ไปจนถึงชายหาด

บ้านหัวดอน ชุมชนตะเกยีบและออกเตอืนนักท่องเที่ยวให้ระวังแมงกะพรนุขณะลงเล่นนํา้ทะเล 

    ด้านนพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ ์กล่าวว่า ช่วงลมมรสมุ แมงกะพุรนลอยนํา้ได้อย่างรวดเรว็ 

ไม่ควรลงเล่นนํา้ทะเลในช่วงกลางคืน เนื่องจากไม่สามารถมองเหน็แมงกะพรุนกล่อง เมื่อลงนํา้ทะเลควรสวมเสื้อผ้า
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มดิชิด หากสมัผสัแมงกะพรนุให้ราดนํา้ส้มสายชูบริเวณที่สมัผสัให้ทั่วอย่างน้อย 30 วินาท ีจะช่วยระงับการยิงพิษจาก

ถุงพิษที่ยังไม่ออกฤทธิ์ ไม่ให้ได้รับพิษเพ่ิมมากขึ้น ที่สาํคัญห้ามราดด้วยนํา้เปล่า นํา้ทะเล เพราะจะทาํให้การยิงพิษ

เพ่ิมขึ้น 

 

เดลินวิส ์

โรคเอดส ์กทม. 

    -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ ์รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ต.ค.นี้  กทม.จะเปิดให้บริการด้าน

ดูแลรักษาผู้ป่วยเอดสด้์วยยาต้านไวรัสในศูนย์บริการสาธารณสขุ กทม. โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความร่วมมือ

ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ ผู้บริหาร จากโครงการเอดสแ์ห่งสหประชาชาตปิระจาํประเทศไทย และเครือข่ายผู้ติดเชื้ อ

เอชไอวี/เอดสป์ระเทศไทย ทั้งนี้  จากคาดประมาณสถานการณ์การติดเชื้ อเอชไอวีใน กทม. พบว่า ปี 2561 กทม.มีผู้

ตดิเชื้อเอชไอวีที่มชีีวิตอยู่ 77,034 คน เป็นผู้ตดิเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,086 คน โดยเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 

25 ปี 1,120 คน ที่ผ่านมา กทม.ได้รณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านศูนย์บริการ

สาธารณสขุ โดยให้บริการ 3 ด้าน คือ 1.ให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้ อเอชไอวีรายใหม่ในศูนย์บริการสาธารณสขุ สาํนัก

อนามัย 8 แห่ง 2.ให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวีที่มีอาการคงที่ เพ่ือรับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่าง

ต่อเนื่องในศูนย์บริการสาธารณสุข สาํนักอนามัย  27 แห่ง และ 3.ให้บริการยาต้านไวรัสเพ่ือการป้องกันก่อนการ

สมัผัสเชื้ อและการป้องกนัการติดเชื้ อเอชไอวีหลังการสัมผัสที่ไม่ใช่จากการทาํงานในศูนย์บริการสาธารณสุข สาํนัก

อนามยั 12 แห่ง 

 

มตชิน  ไทยโพสต ์  

คมชัดลึก  ข่าวสด 

เวบ็ไซตบ้์านเมอืง 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตส์ปริงนวิส ์

เวบ็ไซต ์sanook 

เวบ็ไซต ์kapok 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตช่์อง 3 

อุบติัเหตุรถพยาบาล 

   -เสนอข่าว เมื่อวนัที่ 16 ต.ค. เกดิอุบตัิเหตุรถกระบะที่มีร.ต.อ.โรงพักแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ ขับเสยีหลักข้ามเลน

พุ่งชนประสานงากบัรถพยาบาล รพ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่อยู่ระหว่างนาํหญิงท้องใกล้คลอดพร้อมญาติส่งต่อไปยัง

รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ บนถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย ทาํให้คนในรถพยาบาลได้รับบาดเจบ็ 6 

คน เจ้าหน้าที่รีบนาํส่งรพ. แต่ น.ส.สุดารัตน์ เชื้ อมาก อายุ 25 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาคอก อ.ประโคนชัย 

เสยีชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนร.ต.อ.ที่ขบัรถกระบะได้รับบาดเจบ็เลก็น้อย 

   นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขอแสดงความเสยีใจต่อครอบครัวพยาบาลที่เสยีชีวิต และมอบให้ นพ.

ประพนธ์ ตั้งศรีเกยีรติกุล รองปลัด สธ. ลงพ้ืนที่ไปดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมให้กาํลังใจและ

เย่ียมครอบครัวและผู้บาดเจบ็ และกาํชับให้นพ.สสจ.บุรีรัมย์ตดิตามอาการผู้บาดเจบ็ทุกรายให้ได้รับการรักษาอย่างดี

ที่สดุ 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

การนาํเขา้แพทยต่์างชาติ 

   -เสนอข่าว จากตลาดเฮลทแ์คร์ที่เตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมรีพ.ใหม่ ๆ เกดิขึ้นมาก ทาํให้เกดิปัญหาการซื้อตวั/

ดงึตวัแพทย์ทั้งจากรพ.รัฐบาลและเอกชนด้วยกนั ขณะเดยีวกนั กลุ่ม รพ.เอกชนบางกลุ่มพยายามเสนอให้แพทยสภา

แก้ไขข้อบงัคบัการสอบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทยของแพทย์ต่างชาต ิหรือขอนาํเข้า

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาตเิข้ามารักษาโรคเฉพาะทางในรพ. 

    ศ.นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา ในฐานะนายกสมาคมแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันไทยยังไม่มีความจาํเป็นจะต้องนาํเข้า

แพทย์ต่างชาต ิแต่กม็แีพทย์ต่างชาตเิข้ามาในไทยบ้าง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

อย่างไรกต็าม แพทย์ต่างชาตจิะต้องสอบใบวิชาชีพเวชกรรมของไทยให้ได้ ซึ่งข้อสอบในส่วนที่ 3 ด้านการดูแลคนไข้ก็

ต้องใช้ภาษาไทย เพ่ือไม่ให้เกดิปัญหาทางการสื่อสารกบัคนไข้ 

    นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ แพทยสภาอยู่ระหว่างแก้ไขเร่ืองการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ ซึ่งมใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมของ

ต่างประเทศ เพ่ือเปิดกว้างให้รพ.เอกชนสามารถเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาตเิข้ามาได้ เป้าหมายใหญ่คือ

เร่ืองของการสอนแพทย์มากกว่าการรักษา ซึ่งช่วยเพ่ิมศักยภาพแพทย์ไทยได้ด ี

 

แนวหน้า 

การใชก้ญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอบทความ การทาํให้กญัชาเพ่ือการแพทย์ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกบัแผนการปฏริูป

ประเทศด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง โดยอยู่ในส่วนของ “การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพร
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แห่งชาต”ิ รัฐบาลและผู้รับผดิชอบดูแลแผนยุทธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศ ควรพิจารณาว่า หากสามารถผลิต

พัฒนาและใช้กญัชาในทางการแพทย์ในฐานะเป็นสมุนไพรไทยได้ จะสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

แค่ไหน เกดิผลบวกต่อการบรรลุเป้าหมายเป็นรปูธรรมแค่ไหน และที่สาํคญัที่สดุ คอื จะช่วยชีวิตผู้ป่วยอกีกี่ล้านคนให้

สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่น่าเสยีดายที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. ให้ป.ป.ส.

จัดทาํข้อมูลในบทสรุปเพ่ิมเติม เพ่ือชี้ เหตุผลความจาํเป็นของการปลดลอ็กกญัชาทางการแพทย์ ให้แล้วเสรจ็ภายใน

วันที่ 12 ต.ค. แต่จนบดันี้ ยังไม่มคีวามคบืหน้า 

 

ไทยโพสต ์

โรคทางระบบประสาท 

    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคภมูิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท 

เป็นโรคที่เพ่ิงมกีารค้นพบใหม่ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จากเดมิที่เข้าใจว่าไม่สามารถรักษาได้ ทาํให้ผู้ป่วยต้องทนต่อ

ภาวะทุพพลภาพ เช่น เดินไม่ได้ ตามองไม่เห็น หรือมีความผิดปกติทางจิต จนเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่

เนื่ องจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทในปัจจุบัน ทาํให้สามารถตรวจวินิจฉัยรักษาทาง

ห้องปฏบิตักิารที่ทนัสมยั 

พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยาจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการโรค

ภมูคุ้ิมกนัผดิปกตทิางระบบประสาทขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ิย. 2553 จนถงึปัจจุบนั 

 

สยามรัฐ 

สวท. 

ไทยรัฐ 

มตชิน  

ไทยโพสต ์

มะเร็งเตา้นม 

    -เสนอข่าว  นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า มะเรง็เต้านมเป็นมะเรง็ที่พบเป็นอนัดับ 1 ของสตรีทั่วโลก 

องคก์ารอนามยัโลกจึงได้กาํหนดให้เดอืนต.ค.ของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเรง็เต้านมทั่วโลก โดยใช้

สญัลักษณใ์นการรณรงคร์ปูโบชมพู (PINK RIBBON) 

    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเรง็เต้านมเป็นมะเรง็ที่พบบ่อยที่สดุในหญิงไทย ข้อมูล

จากสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิปี 2557 หญิงไทยป่วยด้วยมะเรง็เต้านมรายใหม่ 31.36 ต่อประชากร 1 แสนคน เสยีชีวิต 

3,455 คน 

 

สยามรัฐ 

เดลินวิส ์

ควบคุมเหลา้ช่วงออกพรรษา 

    -เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันออกพรรษาเป็นวันที่ห้ามจําหน่าย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อธิบดกีรมควบคุมโรคได้กาํชับให้สนง.คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฝ้าระวัง

ช่วงออกพรรษา ทั้งนี้  กรมฯ ได้ส่งเสริมให้เปล่ียนค่านิยมวันออกพรรษา เป็นเทศกาลแห่งการเข้าวัดทาํบุญ หรือ 

"ออกพรรษาไม่หานํา้เมา" หากพบการกระทาํผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยใช้งานผ่าน

สมาร์ทโฟน ทางเวบ็ไซต ์http://TAS.go.th หรือโทร 0-2590-3342 หรือโทร 1422 

 

ไทยรัฐ 

หมอชวนวิ่ง จ.สระแกว้ 

    -เสนอข่าว นพ.สภุโชค เวชภัณฑเ์ภสชั นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า เนื่องด้วยครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และ 100 

ปีการสาธารณสขุไทย และเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภา

ได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง จึงเชิญชวนข้าราชการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกจิกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพกับโครงการ

หมอชวนวิ่ง จ.สระแก้วระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2561 ระยะทางรวม 80 กม. สอบถามได้ที่ 0-3742-5141-4 

ต่อ 302 

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์สารพันปัญหา 

บุหร่ี 

    -เสนอบทความ กล่าวถงึภัยของบุหร่ี และเสนอข้อมูลจาก พญ.พรรณวิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามยั ระบุว่า ผู้

สบูบุหร่ีมีโอกาสเป็นมะเรง็ช่องปากมาก จากการสาํรวจของสถาบันมะเรง็แห่งชาติ ปี 2558 พบมะเรง็ช่องปากมาก

เป็นอนัดบั 6 ของผู้ป่วยมะเรง็รายใหม่ทั้งหมด ซึ่งร้อยละ 95 ของมะเรง็ช่องปากที่พบเป็นชนิดที่มคีวามรนุแรง ทาํให้

ผู้ป่วยมีอัตรารตายสงูกว่าร้อยละ 90 สาํนักทนัตสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเครือข่าย

วิชาชีพทนัตแพทย์ จึงร่วมกนัจัดโครงการทนัตแพทย์ไทยต้านภัยยาสบู สนับสนุนให้มีคลินิกทนัตกรรมช่วยเลิกบุหร่ี

ในรพ.สงักดัสธ. เพ่ือให้คาํแนะนาํเลิกบุหร่ี และตรวจคดักรองรอยโรคในช่องปากแก่ผู้ที่มารับบริการ 

มตชิน 

คอลัมน์ เกบ็มาเล่า 

 

    -เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ เปิดเผยผลสาํรวจการ

ได้รับควันบุหร่ีมือสองและพฤติกรรมหลีกเล่ียงการได้รับควันบุหร่ีมือสองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาํนวน 351 คน 

จากทั้งหมด 3,987 คน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ พบว่า ร้อยละ 32.2 เคยได้รับควันบุหร่ีมือสอง



                                                             สรุปข่าววันที่ 17 ตุลาคม 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ภายในมหาวิทยาลัย ในจาํนวนนี้  ร้อยละ 69.8 เป็นเพราะไม่กล้าเดินหนีในขณะที่นั่งคุยกบัเพ่ือนที่สูบบุหร่ี ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรมกีจิกรรมเสริมสร้างการรับรู้ในเร่ืองนี้  

 

ไทยรัฐ 

เดลินวิส ์

ข่าวหุ้น 

สยามรัฐ 

 

วนัไข่โลก 

    -เสนอข่าว นายนิวัต ิสธุมีชีัยกุล ผช.รมต.ประจาํกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน "วันไข่โลก 2561" โดยม ี

นายอาํพันธ์ เวฬตุันติ รองอธบิดกีรมปศุสตัว์ นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดีกรมอนามัย ศ.นพ.ประเสริฐ อสัสนัตชัย 

รองคณบดคีณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช และ นายเรวัต ิหทยัสตัยพงศ์ ปธ.คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่

ไก่ 300 ฟอง เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพ่ิมขึ้น 300 ฟองต่อคนต่อปี โดยมีนักวิชาการและนิทรรศการให้

ความรู้ถงึประโยชน์ของไข่ และจัดจาํหน่ายไข่ไก่ในราคาพิเศษ ณ อาคาร 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

แพทยใ์นดวงใจ 77 จงัหวดั 

   -เสนอข่าว นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดทาํ

โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพ่ือเฟ้นหาแพทย์ที่มีจริยธรรม เป็นที่รัก ไว้ใจและเชื่อมั่นในสายตาของ

ประชาชนจังหวัดนั้น เพ่ือเชิดชูเกยีรติ ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างขวัญกาํลังใจให้แก่แพทย์ ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้าง

ภาพลักษณ ์บทบาทหน้าที่ที่สาํคญัของแพทย์ และเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเปิดให้ประชาชนส่งรายชื่อแพทย์ในดวงใจ

ผ่านทางไปรษณยีบตัร ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิที่ www.mat-thailand.org / Facebook Fan Page แพทยสมาคมฯ และ 

Application : Doctor in My Heart ตั้งแต่ 1 ต.ค. ถงึ 31 ธ.ค. 2561 

 

เวบ็ไซต ์nationtv 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

 

บริจาคนมแม่ 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธกิาร อย. ชี้ แจงกรณีมีดารานักแสดงประกาศบริจาคนมแม่ของตนเอง 

และมข้ีอถกเถยีงเกี่ยวกบัการบริจาคนํา้นมและความปลอดภัย ว่า การบริจาคนมแม่มวีัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการดื่ม

นมแม่ในเดก็ทารกที่คลอดก่อนกาํหนด มีนํา้หนักตัวน้อย และทารกที่มปัีญหาการเจบ็ป่วย แต่แม่มีปริมาณนํา้นมไม่

เพียงพอ โดยมกีารบริหารจัดการในลักษณะของธนาคารนมแม่ ซึ่งปัจจุบนัม ี2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารนมแม่ศิริราช และ

ธนาคารนมแม่รามาธิบดี ทั้งนี้  การบริจาคนํา้นมแม่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจาํหน่าย จึงไม่ต้องขออนุญาตกับ อย. 

อย่างไรกต็าม อย.มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย ดังนั้น หากมีเดก็ได้รับอนัตรายหรือ

เจบ็ป่วยจากการดื่มนมแม่ที่บริจาค จะถือว่าผู้บริจาคมีความผิดทางกฎหมายกรณีผลิตอาหารไม่บริสทุธิ์ มีโทษจาํคุก

ไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และขอยํา้ว่า ไม่ควรซื้ อผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่อวดอ้าง

สรรพคุณเพ่ิมนํา้นมมารับประทาน เนื่องจากสิ่งที่แม่รับประทานจะมีผลโดยตรงต่อทารก หากจะบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน และอย.ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่ช่วยเพ่ิมนํา้นมได้ หากพบอาหารที่ไม่ปลอดภัย หรือสงสยัในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐาน หรือความปลอดภัย

ของอาหาร ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ Line @FDAthai 

หรือสสจ.ทั่วประเทศ เพ่ือให้อย.ตรวจสอบและดาํเนินการทางกฎหมายกบัผู้ที่กระทาํผดิต่อไป 

 

ข่าวสด  

คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 

 

ปัญหาเด็กรงัแกกนั 

    -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลสาํรวจพบเดก็ถูกรังแกใน

สถานศึกษาปีละประมาณ 6 แสนคน ปัญหาซับซ้อนละเอยีดอ่อนกว่าเดิม เมื่อมกีารรังแกกันทางสื่อออนไลน์ ผ่าน

ข้อความ-ภาพ- คลิป ปัจจุบนัไทยอยู่อนัดบั 2 รองจากญี่ปุ่น เป็นอนัดบัโลกที่ไม่น่าชื่นชมยินด ี

 


